

Số: 34/KH-UBND

Mai Sơn, ngày 31 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường năm 2020

Thực hiện Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/6/2009 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Kết luận số 1219-KL/HU ngày 02/01/2020 của Ban Thường vụ huyện ủy; UBND huyện Mai Sơn xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ môi trường năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, có những hành động thiết thực, tích cực, hữu hiệu bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường của các cơ quan đơn vị, tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường cũng như hiểu được quyền lợi và vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể đối với công tác bảo vệ môi trường.

Chủ động phòng ngừa kiểm soát, ngăn chặn các hành vi gây ô nhiễm môi trường, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường của các cơ sở sơ chế, chế biến nông sản trên địa bàn.

2. Yêu cầu

Tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch, tăng cường công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra và hậu kiểm để tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý bảo vệ môi trường, hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở địa phương; tiếp tục tổ chức xã hội hóa công tác thu gom rác thải trên địa bàn.

Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải sơ chế nông sản và chăn nuôi; các cơ quan, đơn vị, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của UBND huyện.

Kiên quyết ngăn chặn không để các hộ gia đình, cá nhân chưa có biện pháp xử lý sơ bộ các chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất sơ chế, chế biến nông sản.

Quá trình kiểm tra, xử lý đảm bảo tuân thủ theo nguyên tắc công khai, dân chủ và thực hiện đúng các quy định hiện hành; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ các khu vực đã kiểm tra, các trường hợp vi phạm đã bị xử lý.

II. NỘI DUNG

1. Hỗ trợ, xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở địa phương

Hỗ trợ thí điểm mô hình xử lý nước thải cà phê quy mô nông hộ cho một số hộ gia đình có đủ diện tích và kinh phí để xây dựng tại xã Chiềng Ban, Chiềng Mung theo Hướng dẫn số 204/HD-STNMT ngày 04/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường (*bằng phương pháp vi sinh: Nước thải được gom vào bể tách vỏ sau đó đưa vào bể kỵ khí lót bạt HDPE, dẫn vào bể hiếu khí sau đó đưa vào bể lưu trữ và tận dụng tưới cho cây trồng*).

** Thời gian thực hiện trong tháng 06/2020.*

Hỗ trợ, hướng dẫn và xử lý các điểm ô nhiễm môi trường phát sinh trên địa bàn huyện: thực hiện lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường theo phản ánh, kiến nghị của nhân dân nhằm củng cố hồ sơ xác định nguyên nhân gây ô nhiễm và đánh giá mức độ ô nhiễm để có giải pháp xử lý tránh ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Tăng cường hoạt động kiểm tra để phát hiện, xử lý kịp thời tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở chăn nuôi, chế biến nông sản và hoạt động khai thác khoáng sản... Nâng cao chất lượng thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường, chỉ xác nhận khi các chủ dự án, chủ cơ sở đầu tư hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường, đảm bảo theo quy định.

2. Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện (*Thời gian thực hiện trong tháng 01/2020*).

Bổ trí kinh phí đáp ứng yêu cầu kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường, tập trung chính vào các cơ sở phát sinh chất thải, các cơ sở sơ chế cà phê khu vực đầu nguồn nước.

Tăng cường công tác hậu kiểm về môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt chú trọng đến các loại hình: Sơ chế, chế biến nông sản (*mía, cà phê, dong, ngô, sắn*); chăn nuôi gia súc, gia cầm. Từ đó tham mưu, đề xuất và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (*trọng tâm là các xã dọc quốc lộ 6, quốc lộ 4G*)... Kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất không có giấy phép; các trường hợp vi phạm các quy định trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường;

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, thẩm định nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; thực hiện xác nhận theo thẩm quyền kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định, lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào quy hoạch, kế hoạch,

chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kiên quyết từ chối các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, phát sinh nhiều chất thải và các dự án có hệ thống xử lý không đảm bảo.

Duy trì hoạt động quan trắc môi trường huyện để kịp thời phát hiện, cảnh báo và có biện pháp xử lý đối với các nguy cơ, tiềm ẩn về môi trường, lập báo cáo quan trắc chất lượng môi trường năm 2020 huyện Mai Sơn (*thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2020 và tháng 11 năm 2020*)

3. Quản lý chất thải

Hỗ trợ hoạt động thu gom, vận chuyển, chôn lấp chất thải sinh hoạt cho các xã, thị trấn. Tiếp tục triển khai xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn, chú trọng các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2020-2020. Tuyên truyền sâu rộng việc cắt giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần;

Hỗ trợ xe gom rác đẩy tay cho một số xã thực hiện xã hội hóa công tác thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn; vận động xây dựng tuyến đường tự quản với mô hình xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt quy mô hộ gia đình (*áp dụng với bản chưa có dịch vụ thu gom rác tập trung, chú trọng tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020*)

** Thời gian thực hiện trong tháng 05/2020*

4. Tăng cường năng lực quản lý môi trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường

Tuyên truyền, truyền thông công tác bảo vệ tài nguyên môi trường cho các đoàn thể của xã, bản và nhân dân trên địa bàn với mục đích tuyên truyền sâu rộng công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, trang bị các kiến thức cơ bản về công tác bảo vệ môi trường nhằm nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi bảo vệ tài nguyên môi trường trong cộng đồng, cụ thể:

- Tổ chức Hội nghị giao ban, triển khai các văn mới và công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đối với lãnh đạo UBND, công chức địa chính 22 xã, thị trấn nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước của cấp xã, kịp thời ứng phó với các vấn đề môi trường hiện nay (*Thời gian thực hiện trong tháng 08/2020*).

- Triển khai hưởng ứng các ngày lễ về môi trường: Tuần lễ quốc gia nước sạch - VSMT từ 29/4 đến ngày 06/5 hàng năm, ngày hưởng ứng Giờ Trái đất; Ngày môi trường Thế giới 05/6, Ngày Khí tượng thế giới 23/3, ngày Nước Thế giới 22/3, Ngày đa dạng sinh học 22/5... ; xây dựng và tổ chức triển khai lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020 (*lựa chọn 01 điểm tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch*).

5. Kinh phí: Sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2020 và nguồn kinh phí khác. Tổng kinh phí: **1.170.660.000đ** (**Bằng chữ: Một tỷ một trăm bảy mươi triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn**).

Thực hiện các nhiệm vụ chi theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường (có biểu chi tiết kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn

1.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo từng nội dung trong kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện để triển khai thực hiện.

Tham mưu thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện. Đề xuất xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm hoặc có các hành vi vi phạm có liên quan theo quy định của Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường và các luật khác có liên quan theo thẩm quyền.

Phối hợp với Công an huyện tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06/02/2009 của Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ, có nguy cơ rò rỉ, phát tán chất thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn toàn huyện.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường; chỉ xác nhận kế hoạch, đề án bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh dịch vụ có phương án, biện pháp xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Cơ quan Thường trực giúp UBND huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện với Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Sơn La.

1.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Có trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí chi cho hoạt động quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

1.3. Phòng Tư pháp

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường tới các cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để hiểu, tích cực và tự giác tham gia công tác bảo vệ môi trường.

1.4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đẩy mạnh công tác bảo vệ phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên, trồng rừng; Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, chính quyền cơ sở về quản lý, bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn huyện. Đôn đốc UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới;

Hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn sử dụng, xử lý và tiêu hủy các chất thải trong hoạt động nông nghiệp như: dụng cụ, bao bì đựng phân bón; thuốc bảo vệ thực vật; thuốc thú y; thức ăn chăn nuôi sau khi sử dụng; thức ăn thủy sản chăn nuôi hết hạn sử dụng; hướng dẫn xử lý chất thải đối với các hộ gia đình, cá nhân sơ chế nông sản, chăn nuôi gia súc quy mô nhỏ, lẻ, hộ giết mổ gia súc trên địa bàn; tăng cường công tác khuyến nông, huấn luyện kỹ thuật canh tác trong nông nghiệp, nhằm hạn chế dư lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, triển khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên đồng ruộng; hỗ trợ xây dựng các mô hình sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm phân vi sinh, than hoạt tính....

1.5. Công an huyện Mai Sơn

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06/02/2009 của Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường; tăng cường kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản của các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở sơ chế, chế biến nông sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm không chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, nhằm giảm thiểu và kịp thời ngăn chặn các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện.

1.6. Trung tâm Truyền thông – Văn hóa

Xây dựng các chương trình, bản tin, phóng sự tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện và chấp hành.

1.7. Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La – Chi nhánh Mai Sơn

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện xã hội hóa công tác thu gom rác thải sinh hoạt tại các khu vực đông dân cư của các xã, thị trấn dọc Quốc lộ 6, 4G; phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

1.8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Căn cứ nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020 xây dựng các chương trình, nhiệm vụ cụ thể về bảo vệ môi trường thuộc phạm vi địa phương quản lý để triển khai thực hiện.

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường cho các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn quản lý.

Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; xử lý nghiêm các

trường hợp vi phạm về môi trường theo thẩm quyền. Giám sát nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại địa phương; triển khai thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để có biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện để các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Chế độ báo cáo

Báo cáo quý gửi trước ngày 30 tháng cuối quý và báo cáo năm gửi trước 15/11; các phòng ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2020 về UBND huyện Mai Sơn (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp báo cáo HĐND huyện và UBND tỉnh theo quy định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện năm trước và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm tiếp theo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Sơn La.

Trên đây là Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020 của huyện Mai Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện. /uu

Nơi nhận

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng ban, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TNMT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Vũ Tiến Đĩnh

BẢNG DỰ TOÁN**Kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường năm 2020***(Kèm theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Mai Sơn)*

STT	Nội dung chi	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Kinh phí truyền thông	132.660.000	
1	Tổ chức hưởng ứng Ngày Đất ngập nước, Ngày nước thế giới 22/3, Ngày Khí tượng thế giới 23/3, Tuần lễ quốc gia NS-VSMT, Ngày Môi trường Thế giới 5/6, Ngày đa dạng sinh học, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày đại dương thế giới	24.000.000	
	<i>Treo băng rôn tại xã Cò Nòi, Chiềng Mung, Thị trấn, QL 4G (05 vị trí x 08 ngày lễ x 600.000đồng)</i>	24.000.000	
2	Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm thế giới sạch hơn (thu gom, vận chuyển rác thải tại 01 xã)	67.360.000	
	<i>- Áo mũ cổ động theo chủ đề của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Lễ phát động (200 bộ)</i>	55.000.000	
	<i>- Phong chính (4m x 8m x 80.000đồng)</i>	2.560.000	
	<i>- Băng rôn, phướn tuyên truyền (8 dải dọc, ngang x 600.000 đồng)</i>	4.800.000	
	<i>- Chè, nước uống (300 người x 20.000đ)</i>	6.000.000	
	<i>- Thuê xe vận chuyển rác thải (20m³ x 0,56 (định mức) x 221.880 đồng (đơn giá)) x 2chuyến</i>	5.000.000	
3	Tuyên truyền lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên Báo Tài nguyên và Môi trường (<i>xây dựng các tin bài trong quá trình triển khai thực hiện công tác Tài nguyên và Môi trường năm 2020</i>)	30.000.000	
4	Hội nghị giao ban, triển khai văn bản mới lĩnh vực TNMT; hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TNMT	11.300.000	
	<i>- Phô tô tài liệu (44 bộ x 200.000)</i>	8.800.000	
	<i>- Chè nước (50 người x 20.000)</i>	1.000.000	
	<i>- Maket Hội nghị</i>	500.000	
	<i>- Báo cáo viên cấp huyện (2 buổi x 500.000)</i>	1.000.000	
II	Kinh phí kiểm tra, phân tích chất lượng môi trường (thường xuyên và theo kiến nghị, phản ánh)	130.000.000	
1	Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường của Đoàn Liên ngành đối với các tổ chức, cá nhân	60.000.000	
2	Chi phí quan trắc môi trường theo phản ánh, kiến nghị của nhân dân	70.000.000	

3	Lập báo cáo quan trắc chất lượng môi trường năm 2020 (bổ sung thêm một số vị trí quan trắc: 02 đợt)	200.000.000	
III	Hỗ trợ công tác xử lý chất thải	908.000.000	
1	Hỗ trợ xe gom rác đẩy tay (<i>dự kiến các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (28 xe x 3.500.000)</i>)	98.000.000	
2	Hỗ trợ xây dựng thí điểm 05 mô hình xử lý chất thải cà phê quy mô nông hộ bằng phương pháp lót, phủ bạt (<i>khoảng 10 -30 tấn cà phê quả tươi/ngày đêm, huyện hỗ trợ 60%</i>)	775.000.000	
3	Hỗ trợ tuyến đường tự quản (<i>xây dựng lò đốt rác mini quy mô hộ gia đình</i>)	35.000.000	
	Tổng	1.170.660.000	